

Source : มติชน

Date : 7 พ.ค. 2561

Page : 1,9

No: 61146420

รังวัด'คอนโด-45หลัง' กันแนวส่งอุทยานฟื้นฟู เครือข่ายขอขอบคุณบิ๊กตุ๋น

แฮปปี้เอนดิง 'สุวพันธุ์'จับเข้าคุกเครือข่ายทาง
ผืนป่า (อ่านต่อหน้า 9)



แฮปปี้ - เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ แสดงความยินดี ผลการหารือร่วมกับนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ในการร่วมประชุมแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ ภาค 5 และ บ้านพักข้าราชการตุลาการเชิงดอยสุเทพ ที่ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม

ต่อจากหน้า 1

บ้านตุลาการ

‘สุวพันธุ์’นำทีมถกนอกรอบ

เมื่อเวลา 09.05 น. วันที่ 6 พฤษภาคม ที่ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางเข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาคารก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ ภาค 5 และบ้านพักข้าราชการตุลาการเชิงดอยสุเทพ โดยร่วมหารือนอกรอบกับแกนนำเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ อาทิ นายธีระศักดิ์ ธิสุวรรธนะ นายชัชวาล ทองดีเลิศ น.ส.ลักขณา ศรีหงส์ นายบันดล บัวคลี่ รวมทั้งหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมเล็กด้านล่าง โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้ารับฟัง ก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นทางการในห้องประชุมใหญ่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศก่อนการประชุม มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังมาตั้งแผงกั้นที่ด้านหน้าบันไดทางขึ้น ตรวจค้นกระเป๋า และบุคคลที่จะเข้าร่วมประชุมอย่างเข้มงวด ขณะที่ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสุวพันธุ์ นายพุดผิง ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.33 พล.ต.ต.มนตรี สัมบุณณานนท์ รอง ผบ.ช.ภ.5 ว่าที่ ร.ต.ยงยุทธ เรื่องภัทรกุล ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ นายสมหวัง เรืองนิวัตต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการ

การโครงการชลประทานเชียงใหม่ และเครือข่ายประกอบด้วยตัวแทนจาก 46 องค์กร

สรุปคอนโด-บ้านห้ามเข้าอยู่

ต่อมาเวลา 11.30 น. นายสุวพันธุ์แถลงสรุปผลการประชุมว่า ได้รับนโยบายมาจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ใน 2-3 เรื่อง เรื่องแรกคือ จะไม่มีคนอยู่อาศัยในพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งได้คุยกับแกนนำเครือข่ายแล้วในแนวทางปฏิบัติ และเรื่องที่ 2 คือการฟื้นฟู ปลวกต้นไม้ ปลวกป่า นายกฤษฎิกให้ทำทันที ซึ่งส่วนราชการมีแผนอยู่แล้ว ส่วนภาคประชาชนก็จะมีข้อเสนอ โดยนายกฤษฎิกเชิญชวนชาวเชียงใหม่ให้เข้าไปปลวกป่าด้วยกัน ส่วนเรื่องที่ 3 คือเรื่องอื่นๆ ที่นายกฤษฎิกไม่ได้พูดถึง แต่เป็นความต้องการของแกนนำเครือข่ายก็ให้มารับฟัง

“สรุปว่าเรื่องที่ไม่มีการเข้าไปอยู่อาศัย ก็จะมีการทำรั้วโดยกรมธนารักษ์ในแนวเขตพื้นที่ป่าดั้งเดิม ก็คืออาคารชุด 9 หลังและบ้านพัก 45 หลัง ก็จะไม่มีการเข้าไปอยู่อาศัย จะมีการแบ่งเขตให้ชัดเจน และฟื้นฟูพัฒนาให้เป็นป่าที่สมบูรณ์แบบต่อไป ส่วนด้านล่างลงมาจะทำให้เป็นเขตเพื่อให้ศาลได้ใช้ประโยชน์ทั้งอาคารสำนักงานและอาคารชุด 3 หลัง ก็จะให้ชัดเจนและเกิดการประสานงานและดำเนินการได้” นายสุวพันธุ์กล่าว

เห็นฟ้องตั้งกก.ฟื้นฟูสภาพป่า

นายสุวพันธุ์กล่าวว่า ด้านการฟื้นฟูก็จะดำเนินการไปตามแผน อาจมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อทำงานร่วมกันระหว่างรัฐและประชาชนในเรื่องการปลูกต้นไม้ ส่วนเรื่องอื่นๆ ตัวแทนเครือข่ายต้องการให้พื้นที่ตรงนี้เป็นอุทยานแห่งชาติ และดูแลพื้นที่ที่นอกเหนือ

ไปจากพื้นที่ดังกล่าวและเป็นที่ดินราชพัสดุที่มีสภาพคล้ายป่า ควรจะอย่างไร ก็จะต้องคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อดำเนินการทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่และเรื่องการทำให้เป็นป่าสมบูรณ์แบบ

เมื่อถามว่า การตกลงในลักษณะนี้เท่ากับเสี่ยงประมาณการก่อสร้างไปเปล่าๆ นายสุวพันธุ์กล่าวไว้ว่า วันนี้ต้องใช้หลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา เพราะมีเรื่องทับซ้อนอะไรกันอยู่ จึงคิดว่าต้องแก้ไขที่ละชั้น หากยังหาทางประมาณไม่ได้ก็ต้องว่ากันไปตามวิธีการของการหางบประมาณ ส่วนการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง วันนี้ยังไม่ค่อยลงไปลึกถึงเหตุผล ถ้าเรื่องนี่ยังมีการติดใจอยู่ก็มีคณะกรรมการขึ้นมาดูเรื่องสิ่งปลูกสร้างว่าควรจะเป็นอย่างไร จึงจะเหมาะสม วันนี้สิ่งที่ได้รับความประทับใจมากที่สุด คือความร่วมมือของตัวแทนและภาคีเครือข่ายภาคประชาชนทั้งกว่า 50 องค์กรที่มาทำงานและพูดคุยกันได้ด้วยความเข้าใจและมองถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

ข้อเรียนต่องานค้ำเรื่องสิทธิ

“เรื่องนี้ที่มีทั้งที่ต้องทำระยะสั้นคือ ทำได้เลยทันที เช่น การรังวัดพื้นที่ให้ชัดเจน กำหนดเขตชัดเจน ปลูกป่า ปลูกต้นไม้ เรื่องอื่นๆ มันอาจจะมียุทธศาสตร์ ของมันต้องมีการศึกษา สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนเขาสะท้อนความห่วงใยในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งภาคราชการได้มานั่งฟังก็เป็นเรื่องระยะยาวที่เราต้องทำบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติม ฉะนั้นในส่วนของระยะสั้นเราก็อยากทำให้ 147 ไร่ที่เป็นปัญหา แก้ปัญหาได้ ในส่วนของศาลยุติธรรมท่านบอกมาชัดเจนแล้วว่าศาลมอบให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาแทน และอะไรที่รัฐบาลตัดสินใจ ศาลยอมรับและพร้อมปฏิบัติ ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นบทเรียนสำคัญเรื่องหนึ่งที่สำคัญ ภาคประชาชน และราชการได้รับการเรียนรู้ว่าต่อไปเราจะทำอะไรต้องคำนึงถึงสิทธิ และอะไรอีกหลายอย่างที่กระทบต่อภาพรวม ความรู้สึก และภาพรวมของประเทศ พวกเราได้รับบทเรียนพร้อมกันทุกฝ่าย” นายสุวพันธุ์กล่าว

นายสุวพันธุ์กล่าวต่อไปว่า สำหรับสัญญาการก่อสร้างก็ให้เป็นไปตามสัญญา เพื่อให้กระทบต่อผู้รับเหมาก่อสร้าง เรื่องนี้รัฐบาลไม่ได้ยื้อเวลา โดยจะมีคณะกรรมการมาดูแลเรื่องสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งวันพรุ่งนี้ (7 พ.ค.)

จังหวัดเชียงใหม่จะเรียกประชุมเพื่อตั้งคณะกรรมการและกรมธนารักษ์จะเข้ารังวัดในลำดับหน้า

พอใจได้คืนผืนป่าสมบูรณ์

นายธีระศักดิ์ หนึ่งในแกนนำเครือข่ายแกลงว่า จากการหารือกับนายสุวพันธุ์ ได้ข้อหลักๆ คือจะได้คืนผืนป่าโดยสุเทพหรือบ้านป่าแห่งกลับมาเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิม ส่วนวิธีการที่จะทำต่อไปคือ จะมีการฟื้นฟูพื้นที่ลำเนาป่าขึ้นไป คืออาคารชุด 9 หลัง และบ้านพัก 45 หลัง โดยจะทำทางเข้าด้านข้างศาลหรือบริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเข้าดำเนินการด้านอื่นๆ เมื่อรังวัดเสร็จแล้วที่ดินแปลงนี้ทางศาลจะโอนคืนแก่กรมธนารักษ์ เพื่อโอนไปให้ป่าไม้หรืออุทยานฯ และประกาศเป็นเขตอุทยานฯในที่สุด

“ส่วนการรื้อถอนนั้น เราจะไม่พูดว่ารื้อ แต่เราจะใช้คำว่าสิ่งปลูกสร้างแทนคำว่าเตชว่าง (ทุบทิ้ง) โดยมีกรรมการเข้ามาดำเนินการกับสิ่งปลูกสร้าง แต่สิ่งที่เราได้คือความมั่นใจสัญญาว่า เราจะได้ป่าโดยสุเทพกลับคืนเป็นป่าอุดมสมบูรณ์แน่นอน เพราะมีปัญหาข้อกฎหมายนิดหน่อย คณะกรรมการที่จะตั้งเข้ามาก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญว่าจะใช้กฎหมายแก้ไขอย่างไร หากตั้งเป็นอุทยานแล้วก็ต้องใช้กฎหมายอุทยานในเรื่องจะดำเนินการสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ โดยจะเข้าไปฟื้นฟูก่อนแบบประชารัฐร่วมใจในจุดที่มีการก่อสร้าง แต่สิ่งที่เราได้วันนี้คือป่าจะกลับเป็นป่าสมบูรณ์ดังเดิม ซึ่งก็มีความหมายว่าจะไม่มีอาคารเหลืออยู่แน่นอน” นายธีระศักดิ์กล่าว

จัดงานฉลอง‘ฮ้องขวัญดอยสุเทพ’

นายธีระศักดิ์กล่าวทิ้งท้ายว่า พอใจผลการเจรจาในวันนี้ และเครือข่ายจะให้เวลาระยะหนึ่งในการทำงานของคณะกรรมการ ถือว่าเป็นดอยสุเทพโมเดลในการทำงานร่วมกันของ 52 องค์กร และฝากไปถึงบุคคลอื่นๆ ว่าอย่าโหนกระแสทำกิจกรรมอื่นใด เพราะต่อไปคือการฟื้นฟูและจะจัดงานฉลองความสำเร็จ “ฮ้องขวัญดอยสุเทพ” ซึ่งแกนนำจะหารือกันเร็วๆ นี้ โดยมีกิจกรรมต่อเนื่องเน้นการฟื้นฟูเชิงสร้างสรรค์

“ผมฝากขอบคุณนายกรัฐมนตรีนี่สนใจปัญหาของประชาชน และหวังว่าจะแก้ไขปัญหาก็ให้ไวๆ และขอขอบคุณที่ทำให้ประชาชนดีใจตามคำสัญญาที่ท่านให้ไว้ว่าจะคืนความสุขให้ประชาชน ผมขอฝากให้ท่านช่วยดูแลปัญหานี้ อย่างใกล้ชิด และให้ป่ากลับคืนมาโดยเร็ว” นายธีระศักดิ์กล่าว